



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๔
วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการสอบสวนโรคการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นภารกิจหลัก และภารกิจหลักของหน่วยบริการ (โรงพยาบาล) คือให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ และทุกพื้นที่ห้ามปฏิเสธคนไข้โดยเด็ดขาด ขอให้ใช้แนวทางในการบริหารจัดการให้ดีที่สุด	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง
๒	มอบกลุ่มงานกฎหมาย ดำเนินการแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๖๘๘ ระลอกเมษายน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในการรวมกลุ่มกันเพื่อการสนทนา การสังสรรค์ จัดเลี้ยงหรือเพื่อการบันเทิง	- กลุ่มงาน กฎหมาย
๓	ให้ สสอ.เมือง แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗๑๕ ระลอกเมษายน กักกันตัวเองอย่างเคร่งครัด (คลินิกไพบูลย์ และ รพ.สต.ท่าตูม)	- สสอ.เมือง
๔	ให้ทีม SAT ส่งตรวจหาสายพันธุ์ COVID-19 ในผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗๑๕ ระลอกเมษายน	- ทีม SAT
๕	ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเปิดให้บริการ Cohort ward และ Isolate room เพื่อรับผู้ป่วยยืนยันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ป่วยที่มีอาการ ให้ประเมินเป็นผู้ป่วย PUI และดำเนินการให้บริการตามระบบการรักษา ผู้ที่มีผลตรวจ Rapid test ให้ดำเนินการกักตัวที่บ้านก่อน และให้ประสานพื้นที่ให้ผู้ที่มีผลตรวจ Rapid test ให้ Home Isolation อย่างเข้มข้น และแนะนำให้ทุกหน่วยงานใช้ยาฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วย Asymptomatic/Mild ระหว่างที่รอเตียงเพื่อการรักษาหรือรอส่งต่อ เป็นการบริหารสถานการณ์อีกทางหนึ่ง	- รพ.ทุกแห่ง
๖	ให้ทุกอำเภอ เร่งประสานงานนายอำเภอ เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอให้ได้ พร้อมใช้ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับการรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว ในภูมิลำเนาตนเอง	- สสอ.ทุกแห่ง
๗	ให้ทีม Stockpiling ดำเนินการจัดหา Favipiravir ในคลังให้เพิ่มมากขึ้น และให้กระจายไปตามหน่วยบริการตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และโรงพยาบาลสุทธาเวช รวมทั้งจัดหาฟ้าทะลายโจร เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยในระดับสีเขียว	- ทีม Stockpiling
๘	ให้ทีม Stockpiling ดำเนินการดังนี้ ๑) เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ PPE ประเภท N๙๕ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ๒) ให้จัดทำหนังสือแจ้งทบทวนแนวทางการใช้ N๙๕ และการ Reuse ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	- ทีม Stockpiling
๙	ให้ทีม Logistics ดำเนินการจัดทำ Chart แสดงจำนวนเตียง และจำนวนเครื่องนอน ที่มีอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการภาพรวม รวมทั้งให้จัดหาเตียงเพิ่มเติม ให้ได้มากที่สุด และรายงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีม Logistics
๑๐	มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดำเนินการจัดทำ Infographic การประสานเข้ารับการรักษา การใช้สิทธิประกันตนต่างๆ รวมถึงแนวทางในการติดต่อสอบถามเรื่อง COVID-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ	- กลุ่มงานประกัน สุขภาพ - กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพฯ

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม